



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๓.๐๐๒/ว.๑๖๑๕

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด
มหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล
(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) และ Mr.Vaccine จังหวัด ตรวจสอบประเด็นกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดมหาสารคามได้รับการสนับสนุน ดังกล่าวหรือไม่ หากได้รับการสนับสนุน ขอให้จัดทำทะเบียนการรับมอบวัคซีนและ ระบุวันหมดอายุ ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการติดตามและตรวจสอบ	- กลุ่มภารกิจสำรอง เวชภัณฑ์ และส่งกำลัง บำรุง (Stockpiling and Logistics)
๒	มอบกลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) ดำเนินการดังนี้ ๒.๑ เสนอข้อสั่งการ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พิจารณาสั่งการ เป็นหนังสือราชการไปยังหน่วยงานในสังกัด ๒.๒ จัดตั้งกลุ่มไลน์ ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพื่อสื่อสาร แนวทางการดำเนินการ และข้อสั่งการเร่งด่วน ในการดำเนินการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดมหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	- กลุ่มภารกิจประสานงาน และเลขานุการ (Liaison)
๓	ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการตามแนวทางการฉีดวัคซีนในจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ ๓.๑ ให้นำบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และ อสม. ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๔ หรือ เข็มที่ ๕ ได้ตามความสมัครใจ ๓.๒ สำหรับประชาชนทั่วไป ให้พิจารณาการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๔ ในกลุ่มผู้ที่มี ความจำเป็น อาทิ ต้องเดินทางไปต่างประเทศที่กำหนด ให้รับวัคซีนในชนิดต่าง ๆ หรือกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ๓.๓ ขอให้ทุกพื้นที่เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ให้เป็นไปตามเป้าหมายก่อน (ร้อยละ ๗๐) จึงพิจารณาการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๔ ในประชาชนทั่วไป ๓.๔ ประเด็นการให้บริการฉีดวัคซีนในทุกพื้นที่ ขอให้จัดทำหลักฐานการเบิกใช้ วัคซีนในการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร มอบกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข ประสานทุกหน่วยบริการให้จัดทำทะเบียนบริหารจัดการวัคซีนที่หมดอายุ และจัดระบบรองรับการกำจัด รวมถึงแนวทางการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข	- รพ. ทุกแห่ง - สสอ .ทุกแห่ง - รพ.สต. ทุกแห่ง



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม



(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า) ๒๗๖๖.๖๕

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข